



ประกาศโรงพยาบาลเทพารักษ์
เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕

โรงพยาบาลเทพารักษ์ มีภารกิจในการแปลงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลเทพารักษ์ ได้วางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน คือ

- ๑. ด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
- ๒. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ (Service Excellence)
- ๓. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นเลิศ (People Excellence)
- ๔. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงานต่างๆ

โรงพยาบาลเทพารักษ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเทพารักษ์ นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีเข็มมุ่ง ๑๔ เข็มมุ่ง ๔ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ๓๘ ตัวชี้วัด โดยกระบวนการจัดทำแผนนั้นได้นำนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายของผู้บริหารระดับจังหวัด และสภาพปัญหาสาธารณสุขของอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้รูปแบบการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณพพงษ์ พงศ์เลิศโกศล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพารักษ์